

HỌP TIỂU BAN VĂN KIẾN...

(Tiếp theo trang 1)

Sau khi nghe các đại biểu đóng góp ý kiến, kết luận cuộc họp, đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban Văn kiện khẳng định: Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã

được xây dựng công phu, kỹ lưỡng, cấu trúc, trách nhiệm, được sự tham gia đóng góp của đông đảo các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh và được các bộ, ban, ngành trung ương quan tâm nghiên cứu, góp

ý. Ý kiến tham gia đóng góp đều là những ý kiến sâu sắc, tâm huyết, trong đó có nhiều ý kiến xuất phát từ thực tiễn, làm căn cứ để Tiểu ban Văn kiện nhận định, đánh giá chính xác kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, xác định đúng những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cơ bản cần thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Đến nay, việc xây dựng văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã cơ bản hoàn

thành, đáp ứng yêu cầu đặt ra, bảo đảm chất lượng. Tiểu ban Văn kiện hoan nghênh sự tham gia trách nhiệm, nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân, của cán bộ, đảng viên, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và con em quê hương Thái Bình trong thời gian qua và mong rằng trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự tham gia đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội cho đến khi được Bộ Chính trị duyệt. Đồng chí Bí thư Tỉnh

ủy nhất mạnh: Việc tham gia đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội là dịp để chúng ta nhìn lại chặng đường 5 năm qua đồng thời cùng nhau thảo luận, đi tới thống nhất các định hướng, mục tiêu, giải pháp trong nhiệm kỳ tới để trình Đại hội, làm cơ sở để Đại hội thảo luận đi đến thống nhất, ban hành Nghị quyết Đại hội, qua đó tạo tiền đề thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của nhiệm kỳ tới.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

y tế, trường học, khu biệt thự sinh thái, hệ thống trường học liên cấp, quảng trường, công viên cây xanh mặt nước... Khu đô thị tại xã Vũ Phúc, thành phố Thái Bình và các xã Song An, Trung An, huyện Vũ Thư được xây dựng sẽ trở thành một khu đô thị sinh thái hiện đại, thông minh ở ngay cửa ngõ thành phố Thái Bình.

Tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, Công ty Cổ phần Đầu tư xuất nhập khẩu Thăng Long và đơn vị tư vấn tiếp tục ý kiến của các đại biểu dự họp, trên cơ sở đó hoàn thiện ý tưởng quy hoạch, trong đó cần làm rõ hơn về tính chất và cấu trúc của khu đô thị, phải bảo đảm kết nối với thị trấn Vũ Thư và trung tâm thành phố Thái Bình, gắn kết với du lịch tâm linh; việc xây dựng quy hoạch phải bảo đảm đồng bộ với các quy hoạch đã có như: giao thông, thủy lợi, khu nhà ở công đoàn, nông thôn mới kiểu mẫu... Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, Công ty Cổ phần Đầu tư xuất nhập khẩu Thăng Long sớm hoàn thiện nhiệm vụ quy hoạch phân khu khu đô thị tỉnh UBND tỉnh xem xét.

Đối với dự án đầu tư xây dựng đường vành đai phía Nam thành phố Thái Bình, đoạn từ cầu ngang S1 đến đường Chu Văn An kéo dài có chiều dài tuyến gần 9km được nghiên cứu xây dựng với quy mô đường cấp II đồng bằng có điểm đầu tại vị trí cầu ngang S1 tiếp giáp điểm giao cắt với quốc lộ 10 thuộc địa phận xã Tự Tân, huyện Vũ Thư và thành phố Thái Bình qua đường Chu Văn An với đường vành đai phía Nam thuộc địa phận xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình; bề rộng mặt cắt ngang tuyến 24m, lòng đường mỗi bên rộng 10m cho 2 làn xe, lề đất mỗi bên rộng 0,5m, dải phân cách giữa rộng 3m. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2021 đến năm 2025. Tuyến đường sau khi hoàn thành ngoài việc kết nối với các tuyến đường nội đô trong thành phố tạo thành mạng lưới giao thông hoàn chỉnh theo quy hoạch còn có ý nghĩa quan trọng kết nối Thái Bình với các tỉnh lân cận, đồng thời giảm bớt lưu lượng xe có tải trọng lớn đi qua trung tâm thành phố.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư tuyến đường vành đai phía Nam thành phố Thái Bình, đoạn từ cầu ngang S1 đến đường Chu Văn An theo hình thức đầu tư công đồng thời khẳng định đây là tuyến đường rất cấp thiết nên các sở, ngành, huyện Vũ Thư và thành phố Thái Bình cần phải khẩn trương thực hiện, trong đó huyện Vũ Thư và thành phố Thái Bình phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương, trên cơ sở đó huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc; trong quá trình tổ chức thực hiện cần linh hoạt nhằm đẩy nhanh tiến độ. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu về cơ chế tạo nguồn để đầu tư xây dựng tuyến đường bảo đảm phù hợp với các quy hoạch sẵn có và các quy định của pháp luật.

ỦY THÁC 8,85 TỶ ĐỒNG...

(Tiếp theo trang 1)

vốn ủy thác toàn tỉnh lên 51.686 tỷ đồng, đạt 93% kế hoạch năm 2020.

Nhờ có nguồn vốn ủy thác đó, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh có điều kiện tăng nguồn vốn để cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn. Đến hết tháng 7/2020, tổng nguồn vốn hoạt động của Chi nhánh đạt 3.084,1 tỷ đồng, đạt 98,87% kế hoạch, tăng 2,83% so với thời điểm 31/12/2019; tổng dư nợ cho vay đạt 3.079,6 tỷ đồng, đạt 99,04% kế hoạch, tăng 2,8% so với thời điểm 31/12/2019 với 93.917 khách hàng đang vay vốn; tỷ lệ nợ xấu chỉ chiếm 0,13% tổng dư nợ.

THÁI BÌNH CHỦ ĐỘNG...

(Tiếp theo trang 1)

Trung đoàn 568 có biểu hiện sốt đã được chuyển lên Bệnh viện Phổi để cách ly, theo dõi điều trị.

Qua thống kê của ngành Y tế, tính đến 17 giờ 30 phút ngày 13/8, toàn tỉnh đã ra soát được 3.710 trường hợp đi du lịch, công tác, thăm thân từ vùng dịch về, trong đó có 1.066 trường hợp đang trong thời gian theo dõi sức khỏe dưới 14 ngày. Trong ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã xét nghiệm 370 mẫu (369 mẫu đã có kết quả xét nghiệm âm tính, 1 mẫu có kết quả dương tính là mẫu xét nghiệm lần thứ 6 của bệnh nhân số 566), nâng tổng số mẫu xét nghiệm Covid-19 trên địa bàn tỉnh đến ngày 13/8 lên 6.580 mẫu.

THÀNH PHỐ TỔNG MỨC BÁN LẺ HÀNG HÓA VÀ DOANH THU DỊCH VỤ TĂNG 3,71%

7 tháng đầu năm 2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của thành phố Thái Bình đạt gần 8.426 tỷ đồng, tăng 3,71% so với cùng kỳ, trong đó tháng 7 đạt gần 1.328 tỷ đồng, tăng 5,24% so với cùng kỳ. Hoạt động lưu thông các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu phong phú, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Các hoạt động xuất nhập khẩu, các chương trình khuyến mại, kích cầu đầu tư, tiêu dùng được triển khai tích cực. Phối hợp tổ chức thành công 2 hội chợ, thu hút trên 200 gian hàng của trên 120 doanh nghiệp tham gia. Thị trường được kiểm soát chặt chẽ; thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, tăng giá các mặt hàng thiết yếu, các loại khẩu trang, vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.

MINH NGUYỄN

ĐIỆN LỰC THÁI THỤY BẢO ĐẢM HÀNH LANG LƯỚI ĐIỆN AN TOÀN

Nhằm bảo đảm vận hành an toàn lưới điện trong mùa mưa bão cũng như giảm sự cố vì phạm hành lang an toàn lưới điện, thời gian qua, Điện lực Thái Thụy đã thường xuyên tổ chức ra quân phát quang hành lang an toàn lưới điện trên địa bàn huyện. Trong đó, đơn vị huy động nhân lực và xe nâng để hỗ trợ các lực lượng triển khai phát quang cây ở các vị trí khó xử lý và tiến hành chặt bỏ các cây ảnh hưởng vào đường dây, gây mất an toàn lưới điện. Từ đầu tháng 5/2020 đến nay, đơn vị đã phát quang được hơn 1.000 cây tre, cây bạch đàn, cây cau... nằm trong hành lang an toàn lưới điện. Ngoài ra, Điện lực Thái Thụy cũng thường xuyên phối hợp với UBND các xã, thị trấn và các ngành chức năng huyện tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân về việc bảo đảm an toàn lưới điện, nhất là trong mùa mưa bão.

TRẦN TUẤN

THỐNG NHẤT THÔNG QUÁ...

(Tiếp theo trang 1)

phát triển đô thị, bảo đảm sự thống nhất về không gian, hạ tầng và tổ chức thực hiện theo định hướng chung; bảo đảm hình thành một khu đô thị hiện đại, đồng bộ, có bản sắc riêng. Các kết quả tính toán phù hợp với nhu cầu hiện tại và yêu cầu phát triển của thành phố Thái Bình trong tương lai, bảo đảm tiêu chí và đóng góp vào mục tiêu trở thành đô thị loại I trước năm 2025 của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Thái Bình.

Tại hội nghị, các đại biểu đều cơ bản nhất trí với quy hoạch chi tiết 1/500 khu đô thị mới Nam Phú Xuân đồng thời đề nghị đơn vị tư vấn cần nghiên cứu, xem xét điều chỉnh diện tích cây xanh cho phù hợp; quy hoạch đất giáo dục và xác định quy mô trường học bảo đảm nhu cầu của người dân khu đô thị và khu vực lân

cận; có phương án xử lý nước thải hiệu quả...

Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến, phát biểu kết luận, đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Quy hoạch chi tiết 1/500 khu đô thị mới Nam Phú Xuân, xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình đã bảo đảm các yêu cầu về thiết kế kiến trúc, bố trí các công năng; kết nối giao thông; cảnh quan môi trường phù hợp với các khu vực lân cận. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất thông qua quy hoạch chi tiết 1/500 khu đô thị mới Nam Phú Xuân, xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình; giao Ban Cán sự tỉnh nghiên cứu quy hoạch theo các góp ý tại hội nghị. Thành phố Thái Bình có trách nhiệm bảo đảm việc triển khai xây dựng khu đô

thị trong thời gian tới theo đúng quy định, bảo đảm tiến độ; lựa chọn nhà đầu tư có năng lực.

Liên quan đến khu đất nghĩa trang, đồng chí đề nghị thành phố Thái Bình cần chủ động, làm rõ phương án để khi tiến hành đầu tư bảo đảm quyền lợi cho người dân trong khu vực; có định hướng lâu dài đối với nhu cầu an táng người đã khuất của người dân trong khu vực.

Tại kỳ họp ngày 7/8/2020 và ngày 13/8/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận một số nội dung về công tác cán bộ và quyết nghị:

1. Điều động đồng chí Phạm Văn Dũng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến nhận công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

2. Điều động đồng chí Đinh Vĩnh Thụy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nhận công tác tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, để bổ

nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Đồng ý bổ nhiệm đồng chí Thái Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Sở Tài chính giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính.

4. Luân chuyển đồng chí Nguyễn Tiến Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy đến nhận công tác tại huyện Quỳnh Phụ, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Quỳnh Phụ nhiệm kỳ 2020 - 2025; giới thiệu để Hội đồng nhân dân huyện bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Phụ nhiệm kỳ 2016 - 2021.

5. Luân chuyển đồng chí Nguyễn Văn Đức, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đến nhận công tác tại huyện Kiến Xương, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Kiến

Xương nhiệm kỳ 2020 - 2025; giới thiệu để Hội đồng nhân dân huyện bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kiến Xương nhiệm kỳ 2016 - 2021.

6. Luân chuyển đồng chí Trần Lê Huy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến nhận công tác tại thành phố Thái Bình, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư thường trực Thành ủy Thái Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025.

7. Đồng ý điều động đồng chí Đặng Văn Tính, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kiến Xương đến nhận công tác tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, để bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn thảo luận, thống nhất một số chủ trương về công tác cán bộ.

tác cai nghiện còn hạn chế, nhất là việc tiếp cận đối tượng. Việc theo dõi, kiểm tra, giám sát đối tượng chưa được chu đáo, chưa đánh giá nhu cầu và xây dựng kế hoạch cai nghiện cụ thể cho từng người nên hiệu quả không cao. Công tác tuyên truyền đã được thực hiện nhưng kết quả chưa cao, sự kỳ thị và định kiến của cộng đồng vẫn còn, rất ít người tự nguyện khai báo tình trạng nghiện các chất ma túy tại cộng đồng. Gia đình người nghiện đóng vai trò then chốt trong công tác này song vì thiếu kiến thức, kỹ năng về cai nghiện và các biện pháp dự phòng tái nghiện nên khó có thể giúp đỡ, hỗ trợ con em họ cai nghiện thành công.

Khó khăn nữa là các đối tượng nghiện ma túy đa số học là lao động tự do, không có việc làm ổn định nên rất khó theo dõi, quản lý. Thực tế cai nghiện đã khó, giải quyết việc làm cho người sau cai càng khó khăn hơn. Không ít người sau mỗi đợt cai nghiện trở về không tìm được việc làm nên lại rơi vào con đường cũ. Và cứ thế, bản thân người nghiện cùng gia đình của họ luôn rơi vào cái vòng luẩn quẩn của sự kiệt quệ về kinh tế, sa sút sức khỏe, tinh thần.

Theo ông Phí Đức Điểm, Phó Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy công lập tỉnh: Người nghiện chính là người trầm nhất "nổi đau" ma túy nên họ phải là những người giác ngộ, thấy rõ tác hại mà ma túy gây ra cho gia đình để quyết tâm từ bỏ. Cùng với đó, gia đình và cộng đồng phải quản lý chặt chẽ, động viên người nghiện ma túy trong quá trình cai nghiện, không kỳ thị, xa lánh, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện để họ tái hòa nhập cộng đồng thì mới mang lại hiệu quả. Thực tế cũng đã có nhiều người cai nghiện thành công như trường hợp của ông Dương Công Lộc, tổ 1, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình. Ông Lộc chia sẻ: Tôi nghiện ma túy hơn 20 năm nhưng nhờ sự quyết tâm của bản thân, sự động viên của gia đình, giúp đỡ của cộng đồng, tôi đã cai nghiện thành công và được nhân dân tin nhiệm bầu làm tổ trưởng tổ dân phố. Hơn 10 năm trên cương vị tổ trưởng, tôi tích cực tuyên truyền, tư vấn, giúp đỡ nhiều người nghiện ma túy cai nghiện.

Ma túy là hiểm họa đối với toàn xã hội. Cai nghiện ma túy rất khó, đầy lùi, ngăn chặn tác hại của ma túy còn khó khăn gấp bội. Vì vậy, các cấp, các ngành, toàn xã hội và mỗi người dân hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm đấu tranh ngăn chặn và phòng ngừa tội phạm, tệ nạn ma túy, kiên quyết hành động vì một cộng đồng không ma túy, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

MANH CƯỜNG

Nỗi đau ma túy

Ma túy đang là vấn nạn, không chỉ hủy hoại sức khỏe con người mà còn khiến nhiều gia đình lâm vào cảnh bần cùng, trở thành nỗi nhức nhối của toàn xã hội.

Cai nghiện - chuyện không dễ

Hiện nay, cơ sở cai nghiện ma túy công lập của tỉnh (thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) đang tổ chức quản lý và điều trị cho 300 người nghiện ma túy bao gồm cả cai nghiện bắt buộc và cai nghiện tự nguyện. Anh Đào Xuân H đang cai nghiện ma túy tại cơ sở của tỉnh cho biết: Tôi nghiện ma túy đã 7 năm và thấy ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, làm khổ gia đình rất nhiều nên quyết tâm đi cai nghiện để làm lại cuộc đời. Tôi mong muốn khi trở về cộng đồng, mọi người không xa lánh, giúp đỡ để tôi dứt hẳn với ma túy, trở thành người có ích. Anh Bùi Văn D đang cai nghiện tháng thứ 15 tại cơ sở và chỉ còn 3 tháng nữa là hết đợt điều trị nhưng điều anh lo lắng

nhất là sau khi trở về với gia đình liệu có đủ quyết tâm để thoát khỏi sự cám dỗ của ma túy hay không. Anh tâm sự: Tôi giữ lời xin lỗi tới vợ, con và những người thân trong gia đình và mong những bạn trẻ hãy tránh xa ma túy, đừng thử dù chỉ là một lần bởi mỗi nghiệm thì rất dễ nhưng cai được thì vô cùng gian nan.

Nghiện ma túy được xem là một vấn nạn của xã hội và cai được ma túy thì vô cùng khó khăn, tỷ lệ người tái nghiện sau cai trên 90%. Theo ông Bùi Văn Huân, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Hiện nay, phục hồi sức khỏe người nghiện ma túy bắt buộc quá phức tạp, qua nhiều cơ quan xét duyệt, mất nhiều thời gian sẽ tạo cơ hội cho người nghiện bỏ trốn. Cơ sở cai nghiện ma túy công lập

của tỉnh được giao tiếp nhận 500 người nghiện ma túy song cơ sở vật chất xây dựng trên 10 năm đã xuống cấp nghiêm trọng chỉ tiếp nhận được 300 học viên và chưa đáp ứng được các yêu cầu thực hiện các hoạt động chuyển môn trong cai nghiện cũng như môi trường văn hóa, giải trí của người nghiện. Việc cai nghiện tại cộng đồng cũng gặp nhiều khó khăn bởi cơ sở vật chất các trạm y tế chưa đủ điều kiện để thực hiện các biện pháp cai nghiện, chưa có các phòng chức năng riêng nên rất khó để triển khai các hoạt động từ điều trị cắt cơn đến theo dõi, phục hồi sức khỏe cho người nghiện. Thêm vào đó là cán bộ y tế ở một số nơi chưa được trang bị đầy đủ kỹ năng, kiến thức để điều trị cắt cơn trong khi hoạt động của tổ công



Học viên Cơ sở cai nghiện ma túy công lập tỉnh tham gia lao động sản xuất.